



ที่ AITh 10/2566

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 (AGM 2023) และแจ้งความประสงค์เลือกตั้งผ่านไปรษณีย์

เรียน สมาชิกแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

ตลอดปี 2565 ที่ผ่านมา แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ได้ดำเนินงานโดยยึดหลักการสิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศและผลักดันเชิงนโยบายรวมถึงงานรณรงค์ในประเด็นต่างๆ โดยมีกรรมการ เจ้าหน้าที่ สมาชิก และผู้บริจาคทุกคนร่วมสนับสนุนด้วยดีตลอดมา ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของสายสัมพันธ์ของทุกคนในขบวนการว่าเป็นปัจจัยหลักที่ร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงและเพื่อเป็นการขอบคุณ แอมเนสตี้ ประเทศไทย จึงได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี (Annual General Meeting - AGM) โดยในปีนี้จะจัดขึ้นใน วันเสาร์ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมบ้าน (Barn) โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น จตุจักร กรุงเทพฯ ในโอกาสนี้สมาชิกจะได้พบปะพูดคุย และมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการทำงานที่ผ่านมา รวมทั้งร่วมกำหนดทิศทางของแอมเนสตี้ในอนาคตให้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งอยากเชิญชวนให้อยู่ร่วมสังสรรค์กันช่วงฉลองในวาระครบรอบ 30 ปี แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ด้วย

ทั้งนี้ในปี 2566 นี้ จะมีการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะหมดวาระลง 3 คน ได้แก่ ตำแหน่งประธาน ตำแหน่งกรรมการทั่วไป และตำแหน่งกรรมการเยาวชน ซึ่งล้วนมีความสำคัญในการดำเนินงานขององค์กรเป็นอย่างมาก และได้ทำหน้าที่อย่างดียิ่งตลอดวาระที่ดำรงตำแหน่ง โดยในปีนี้มีสมาชิกที่สนใจลงสมัครรับเลือกตั้งจำนวน 7 คน ได้แก่ ตำแหน่งประธาน 1 คน กรรมการทั่วไป 3 คน และกรรมการเยาวชน 3 คน ซึ่งสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลผู้สมัครได้ทางเว็บไซต์ [www.amnesty.or.th](http://www.amnesty.or.th) และเฟซบุ๊ก Amnesty International Thailand และหากไม่สามารถมาร่วมประชุมในวันดังกล่าวได้ แต่ประสงค์เลือกตั้งทางไปรษณีย์ สามารถแจ้งความประสงค์โดยแสกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง เพื่อให้ทางสำนักงานได้จัดส่งบัตรเลือกตั้งให้ตามที่อยู่ที่แจ้ง ทั้งนี้สมาชิกผู้ประสงค์เลือกตั้งจะต้องมีอายุสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากครั้งแรกที่สมัครสมาชิก จนถึงเดือนมิถุนายน 2566 โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและส่งคืนบัตรเลือกตั้งถึงสำนักงาน ภายในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 - 2023 Annual General Meeting (#AGM2023) เพื่อร่วมประชุม รับฟังสรุปผลการทำงานในปีที่ผ่านมาและแผนการทำงาน รวมถึงร่วมใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

หวังเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือจากสมาชิกและขอขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนการทำงานเพื่อสิทธิมนุษยชนเสมอมา

ด้วยความเชื่อมั่น



(นางสาวจิรรัตน์ กิจพิสัยทุกรีกุล)

ประธานกรรมการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

ติดต่อประสานงานเรื่องที่พักและการเดินทาง: ผกามาส คำจำ (ฝน) โทร: 02 513 8745, 082 824 7826

หรืออีเมล: [admin@amnesty.or.th](mailto:admin@amnesty.or.th)

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อขอลือเลือกตั้งทางไปรษณีย์



สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วม #AGM23

